

Là con rể của một cựu sĩ quan Chiến tranh Chính trị (CTCT), tôi cũng chẳng có mấy dịp tìm hiểu về ngành CTCT của quân lực VNCH.

Hay đúng ra, là của cả họ hết các binh chủng hay đơn vị, ngành hào hùng khác trong quân lực VNCH. Những trẻ dấn thân truy tìm lý tưởng trong một dịp nào đó. Đó rồi luôn khám phá những điều, lạ lùng chẳng quên. Và thậm chí cả riêng, giá như mình có đủ thời gian để truy tìm và ghép lại những ô chữ của quá khứ. Có bao nhiêu bi hùng. Lúc khi làm nhói lòng.

Tháng 10 này, tôi trở thành con rể của ông đã 10 năm. Thêm vài năm quen biết và tôi lui nhà ông trở về khi thành rể, thời gian cũng đủ dài cho tôi chuyện dẫu bề. Thế mà của bao giờ tôi có dịp nghe ông kể về những ngày quân ngũ. Hay những câu chuyện về những người sĩ quan CTCT hùng khí, máu lẫm liệt của ngành tâm lý chiến. Những trẻ dấn thân, ít thôi, mang về con đản để những cuộc chiến các bên bè đảng môn của ông ngày xưa. Vui cùng những câu chuyện nói cười, hát hò, đêm tình huynh đệ của những người "tự thu mình mang gươm đi mở cõi" (Quang Dũng), bỗng một thái độ gì đó "kính nhi viễn chi". Đơn giản là tôi chỉ là một hậu duệ, là người của một thế hệ không được tiếp xúc với các ông. Cho dù tôi cũng như những lính rết nghẹn sĩ, vui vẻ và thân tình. Nghe các ông kể chuyện, thú vị, kể chuyện tiêu lâm mà cười ngất. Đòi hỏi những văn chương, thi ca trong đó sản phẩm Trai có nhiều điểu tha thiết, ý nghĩa và thâm trầm. Trong số họ, nhiều tài hoa viết văn, làm thơ, chơi nhạc, đánh đàn..., mà trước đó, tôi đã quen hay biết đến những người trong giới văn nghệ cũng là sĩ quan CTCT, khóa đàn em của nhà cầm quyền, cũng có những người tôi gọi bằng "anh" trong cái tình văn nghệ, như các nhà văn T. Văn, Thọ Nguyên, Đặng Hữu Sinh, Trần Yên Hoà... cùng vài anh khác xa nữa.



Quân phục tôi u l mùa hè của SVSQ/ĐH/CTCT/Đà Lạt - Khóa NT2

Những người tôi qua đời một ngày đầu thu buồn. Nhà văn Nguyễn Nghiễm lên nhóm bạn văn nghệ khắp miền núi mà chúng tôi sinh hoạt và quen biết đã lâu, tôi báo tin và chia buồn. Bạn bè gửi tôi chia buồn. Tôi cảm ơn và gửi lời mời Cáo Phó gia đình. Anh Phạm Thiên Mục thân thiết từ Canada gửi chia buồn một bài thơ anh dịch và hàng chữ "Wow! Những Người của ĐYT là một dân tộc nghiêm túc! Hồi CTCT khóa 1, nhớ vậy là "hàng xóm" của tôi vì tôi ngồi xóm Võ Tánh, Đà Lạt..." ra vẻ nghiêm túc. Rồi anh khời mào và kể tôi đảm nhiệm với trách nhiệm Hồi CTCT Đà Lạt, nói anh từng sống và học tại Viện ĐH Đà Lạt. Câu chuyện có thật mà đến một đôi đời liên quan đến ĐH CTCT, nhớ một cách chia sẻ cùng gia đình chúng tôi. Nguyễn Khắc Phong cùng trong nhóm, người mà tôi cũng nhớ người quen tên vì anh là một trong những nhà nghiên cứu quân sự gốc Việt hiếm hoi tôi hỏi người có vài cuốn sách đã xuất bản về chiến tranh VN, gửi ra email "...Khóa 1 Trường CTCT nhập học tháng 12, 1966. Trường có 6 khóa cho đến tháng 4, 1975. Khóa cuối cùng nhập học tháng 12, 1974. Theo đúng như, khóa Khóa 6 (12-1974) sẽ theo học chương trình bốn năm. Trường CTCT tuy nhiên theo nhu cầu: Khi cần thì tuyển; một, hai năm một tuyển một khóa (hence, six classes in nine existing years). Việc chuyển đổi đầu tiên là Hồi Quân Đội Tá Lâm Nguyễn Tấn (sau này là ĐĐ và TĐ Lữ Đoàn Hồi Quân VNCH một thời gian), việc chuyển đổi cuối cùng là Hồi Tá Nguyễn Quốc Quân...". Chương trình này. Đều cho tôi giới thiệu những trang sử cũ để tìm thêm đôi đời. Dù không nhớ u l m.

Thoát thai từ trường Tâm Lý Chiến quân báo Cây Mai thành lập vào năm 1956, đến năm 1964 trường chính thức đổi tên thành Trường Chiến Tranh Chính Trị thuộc Cục Chính Huấn. Cuộc chiến Việt Nam leo thang, nhu cầu chiến lược, tình báo, tâm lý chiến và công nghệ quân, kỹ thuật và kỹ thuật trong quân đội và cuộc vận động dân vận cũng tăng theo, đã đòi hỏi một sĩ quan CTCT hiểu biết về huấn luyện bài bản về các cấp bậc cao, có trình độ để học nên một số cán bộ ra đời từ trường CTCT trở thành Hồi Chiến Tranh Chính Trị vào năm 1966, với Khóa I nhập học tháng 12-1966 như Nguyễn Khắc Phong đã kể. Dù có 6 khóa những người sinh viên ra trường và thực sự phục vụ binh ngũ cũng chỉ hơn 700 sĩ quan, vì những người khóa sau học về và ra trường ngay khi một học (khóa 4) hay vẫn còn đang trong huấn luyện (khóa 5 và 6).

Cho đến khi những người tôi qua đời, nhận được email phân bua hay bài thơ người niệm của những người môn đàn em của ông chuyển tôi, tôi vẫn nghĩ chữ "NT1" là "niên trường" như cách họ vẫn thường xuyên hô vang nhau. Tìm để thêm một hiểu rõ người gửi tôi tin nhau bằng "NT" là Nguyễn Trãi, Thánh Tổ ngành Chiến Tranh Chính Trị quân lực VNCH. Quê ai đó đã chọn những người ĐĐ Thánh Tổ cho các binh chủng quân lực như ý nghĩa. Nếu Hồi Quân có Thánh Tổ Trường Hồi Quân ĐĐ, với anh hùng dân tộc đáng thu binh như thế thì ba đời phá quân Nguyễn, thì Chiến

Những Sĩ Quan Chiến Tranh Chính Trị : Những Sĩ Lính & Những Sĩ

Tác Giả: Đinh Yên Thọ

Thứ Hai, 15 Tháng 10 Năm 2012 20:45

Tranh Chính Trị chiến đấu Nguyễn Trãi máu lắ c, binh thao lắ c đđi tài giúp Bình Đđnh Vắ ng Lê Lắ i đđi phá quân Minh...

Những nắ u nhắ trong hắ có lắ m ngắ i mắ u lắ c, hào hùng và vẫn hay chắ tắ nhắ Thánh Tắ cắ a mình, thì phắ n lắ n trong hắ cũng chắ u nhắ ng bi phắ n và oan khuắ t nhắ Nguyễn Trãi đđđ tắ ng chắ u trong Lắ Chi Viên oan án. Sau 1975, những sĩ quan CTCT là mắ t trong những giắ i sĩ quan VNCH chắ u đđng những đđn thù nắ ng nắ cắ a CS đđđi xắ vắ i những ai thuắ c Tắ ng Cắ c CTCT, Nha Tâm Lý Chiắ n, An Ninh Quân Đđđi, Ty Chiêu Hắ i... Mà nhắ c phắ tôi là mắ t. Ông chắ u tù gắ n 10 năm trắ i, mà hắ t 3 năm đđđ biắ t giam, cắ m cắ , chắ ng đđđ c cho thăm viắ ng. Chắ vì những hy sinh cho quắ c gia, dân tắ c, đđđn đđđ còn mang những mắ nh đđđn trong ngắ i do thắ ng tích trong chiắ n trắ n, vắ bên kia thắ giắ i. Viắ t cắ m đđđ n bắ n bè, thân hắ u, tôi giắ i đđđi lắ rắ t ngắ n:

"Cắ m đđđ n lắ i chia buắ n cắ a các anh chắ và các bắ n. Nhắ c phắ tôi vắ n là ngắ i lắ ng lắ , kiắ m lắ i và ra đđđ cũng nhắ nhằ ng, bình an nhắ bắ n tính cắ a ông. Những ngày gắ n mắ t chắ muắ n nghe lắ i những bắ n nhắ c tiắ n chiắ n. Ông mắ t vì những di căn cắ a chiắ n tranh vì mang những mắ nh đđđn còn trong ngắ i suắ t 40 năm qua, rắ i gắ n 10 năm tù cắ ng sắ n sau 75, mà hắ t 3 năm đđđ biắ t giam. Khi qua Mắ có lúc phắ i làm hai công viắ c cùng lúc đđđ nuôi các con nhắ . Tuắ i chắ a cao, những qua ngắ n y thắ vắ n sắ ng đđđ c đđđ và công chính cho đđđn hôm nay, quắ cũng là đđđi u. Ông không phắ i cá biắ t cắ a mắ t thắ hắ , những đđđ đã là mắ t trong những chắ ng nhân buắ n cắ a những ngắ i cùng thắ hắ ".

Đêm nay tôi viắ t chiêu niắ m cho những phắ mắ t vài hàng, rắ i ngày mai có lắ tôi sắ tìm thắu đắ m bắ n những cắ i chiắ n mà vắ tôi đđđ theo ý ông trong những ngày cuắ i cùng trên giắ ng bắ nh. Đđđ mắ cho ông nghe. Dù bây giắ ông đđđ mắ t cắ i rắ t xa. Vắ i những đđđng môn CTCT đđđ đđđi trắ c. Chắ c chắ n có cắ Con Thuyắ n Không Bắ n da đđđi tắ a Đđđng Thắ Phong mà tôi đđđng nghe. Và chắ ng cắ m nắ i xúc đđđng khi nghĩ vắ ông, nghĩ vắ những chiắ n hắ u đđđng thắ i cắ a ông. Vắ những cuắ c đđđi bi hú ng. Vắ những ngắ i lính có tâm hắ n ngắ sĩ, đđđ tắ ng ôm đđđn ngắ i hát:

*Đêm nay thu sang cùng heo may,
Đêm nay sắ ng lam mắ chân mây
Thuyắ n ai lắ lắ ng trôi xuôi dòng
Nhắ nhắ thắ ng ai chùng đđđ lòng...*

Dallas đêm 6/10/2012

Đinh Yên Thọ

Nhà ng Sĩ Quan Chi n Tranh Chính Tr : Ng i Lính & Ngh Sĩ

Tác Giả: Đinh Yên Th o

Thứ Hai, 15 Tháng 10 Năm 2012 20:45

(Đ chiêu ni m Nh c Ph NT1 Nguy n Ng c Viên)